

Pangunahing Mga Tampok:

1. Pinakamahusay para sa paggawa ng malusog at ARTISAN BREAD: Ang mga banneton ay ginagamit para sa pagtaas ng iyong masa habang nagbibigay ng tinapay na may hugis at wicking kahalumigmigan mula sa crust, trabaho sa pamamagitan ng paglikha ng isang bahagyang mahalumigmig na micro-klima sa pagitan ng kuwarta at ang banneton sa panahon ng proofing, upang lumikha isang napakahusay na balat para sa artisan bread.
2. MGA KARAGDAGANG MGA KALIDAD NA MGA KALIDAD NA GINAMIT - Ginawa ng yari sa kamay, gawa ng kamay na hindi nagamit na natural na rattan cane na eco-friendly, ligtas sa pagkain, at di-nakakalason,
3. MABUTI SA Linisin: Hand wash na may mainit na tubig at panatilihing tuyo pagkatapos malinis
4. MULTI-LAYUNIN --- Kapag hindi ginagamit, bakit hindi gamitin ang yari sa kamay na tinirintas na natural na sulihya bilang isang kaakit-akit at kaakit-akit na basket ng basket, basket ng prutas, basket ng gulay, o accessory sa paligid ng iyong kusina at tahanan? Ang lalawigan na apila ay magbibigay sa iyong kuwarta ng tradisyonal at klasikong pakiramdam.



Mga Materyales & Paggawa ng basket ng proofing ng banneton ng Tsina

Ito ay isang mababang presyo ng tinapay basket direkta mula sa banneton basket pabrika. Ito ay mas mura katulad sa mga basket ng tinapay na ibinebenta mula sa middleman.

Ito ay 100% kamay na gawa sa natural na sulihya at ito ay ligtas na grado ng pagkain, friendly na kapaligiran. Sa panahon ng proseso ng paggawa ng kamay, ang mga materyales ng basket ng proofing ng banneton ng China ay tiyak na hindi waxed, o pininturahan. Samakatuwid, walang nakakalason at dulot ng polusyon.

Ang mga materyales ng rattan ay may posibilidad na maging maliwanag at mas madilim na kayumanggi sa kulay sa pamamagitan ng paggamit at finally upang makakuha ng mas mahusay na pagtingin. Tulad ng mababang presyo ng basket ng tinapay na ito ay lubos na natural at ginawa ng kamay, ang bawat isa ay maaaring maging mga nuances sa kulay at sukat. Ang mga nuances na ito ay hindi napapansin at maaaring hindi papansinin.



Mabuting Kahusayan at para sa Para sa lahat na layunin ng Bread Basket on Sale

Ginamit ang Banneton upang mag-ferment at hugis ng kuwarta sa loob ng maraming siglo. Ang banneton proofing basket ng China ay may differnt na mga hugis upang ang tinapay at ginawa sa mga inaasahang hugis. At ang mga likas na butil ng mga banneton ay malinaw na imprint sa fermented dough, magandang tinapay na amag na nabuo.

Mahusay din ito para sa proofing ng masa. Ang kuwarta ay protektado mula sa kahalumigmigan at halumigmig dahil ang banneton ay maaliwalas.

Ang mababang presyo ng basket ng tinapay ay hindi lamang para sa pagbuburo ng masa, ngunit maaari ring magdala ng natitirang pagganap para sa iba pang mga layunin. Tinitiyak ng istilong pampalamuti trivets ang isang lalawigan, tradisyonal at klasikong lasa. Ang tinirintas na natural na sulihya ay hindi maaaring maging mas mahusay na bilang isang kaakit-akit at medyo tinapay basket, prutas basket, basket ng gulay, o accessory sa paligid ng iyong bahay.

Ito ay mura nang direkta mula sa pabrika ng basket ng banneton, pinutol ang middleman. Maaari kang maging mapagkumpitensya at makakuha ng sapat na kita sa iyong merkado.



Multi-hugis at Laki ng Bread Basket para sa Pinili

Bilang isang nakaranas ng tagagawa ng China bakeware, ang pabrika ay may ilang karaniwang mga hugis at sukat ng bread basket. May mga hugis ng bilog, parihaba, parisukat at puso na may mga laki ng differnt. Magagawa rin ang customized na hugis at sukat.



Kung paano gamitin ang China Banneton proofing Basket

Kapag nakakuha ka ng isang bagong banneton kailangan ng isang maliit na conditioning upang makuha ito sa pinakamahasay na kondisyon. Flour isang manipis na layerboth sa bread basket bottom at ablong sa loob ng basket. Ilagay ang kuwarta sa basket ng basket na pambalot ng banneton, na kung saan ay ganap na fermented upang magkasya sa basket. Mas mainam na gumamit ng isang manipis na takip sa tuktok ng kuwarta, upang maprotektahan ang nakalantad na kuwarta mula sa pagkatuyo.

Ang pabrika ng Banneton basket ay may kasamang angkop na pasadya. At ang hangtag ay kapaki-pakinabang sa paglikha ng tatak ng impression.



Kung paano linisin ang natural na rattan banneton proofing basket

Pagkatapos gamitin ang basket ng pambuong banneton ng Tsina, ito ay likas na tuyo. Mayroong stick na stick dito, kuskusin ang bit sa isang brush at linisin ito sa mainit at banayad na may sabon ng tubig. Pagkatapos ay ilagay ito sa isang mahangin palce at tuyo ito natural. Huwag mag-hang ang banneton sa malakas na sikat ng araw.

Paano Panatilihin ang Rattan Banneton Basket?

Ang Rattan Bannton Basket ay hindi maaaring maging mahabang panahon sa pagkakalantad sa panlabas na sikat ng araw, o maubos ang ulan;

Ang Rattan Bannton Basket ay hindi maaaring maging mahabang oras na inilagay sa masyadong basa lilim, upang maiwasan ang mga borers ng matabang.

Ang Rattan Bannton Basket ay dapat na punasan malumanay sa isang mamasa-masa tela at tindahan sa isang lugar mainit at tuyo.

Tungkol sa atin

Ang Tsingbuy ay tagagawa ng tagagawa ng bakeware sa China. Nagtutulungan kami sa aming pabrika ng kapatid at nagpo-promote ng kanilang 100% kamay na ginawa at mababang presyo ng basket na tinapay.



Factory Glance



Kaugnay na Mga Produkto



Makipag-ugnayan sa amin

Kung kailangan mong malaman ang presyo, maaari mo munang sabihin sa akin ang iyong kinakailangang hugis at laki (diameter / haba / lapad / kalaliman), inirerekumenda namin sa iyo ang isang sukat na angkop sa aming karaniwang laki. Kung gusto mo ng pasadyang sukat, maaari ka ring mag-disenyo at makabuo para sa iyo.

Contact person: **Zoe Lee**

 Email: **marketing@tsingbuy.com**

 Skype: **+86 186 1186 6087**

 **Whatsapp:** **+86 186 1186 6087**